



คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

ที่ 74 /2563

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลตรวจสอบข้อมูลและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประประสิทธิผลมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ จึงมอบหมายให้คณะบุคคลตั้งรายละเอียดทำयนี้เป็นคณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง มีหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลตรวจสอบข้อมูลและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพที่รับผิดชอบ โดยประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 19 มีนาคม 2563 และคาดว่าจะมีผลงานเกิดขึ้นถึง 31 มีนาคม 2563 และให้คณะกรรมการแต่ละชุดนำเสนอผลการประเมินฯ ต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เพื่อสรุปผลการประเมินฯ ร่วมกัน เสร็จแล้วส่งเอกสารการประเมินตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด พร้อมบัญชีสรุปผลการประเมินฯ ที่คณะกรรมการรับรองแล้ว ส่งกลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563

(นายภูมิพัช เรืองแหล่)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา
 แบบทำยคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ที่ 74 /2563 สั ง ัณ ัวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563

กลุ่มฯ	ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง		หมายเหตุ
1	1	นายบุญเย็น โห้วสงคราม	รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1	ประธานกรรมการ	ตำบลบ้านค้อ
	2	นายวีระพล ชัยเจริญ	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ	กรรมการ	ตำบลโนนท่อน
	3	นายอภิมงคล ลองศรี	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำบอน	กรรมการ	ตำบลสำราญ
	4	นางสาวสุกัญญา มาขำนิ	ศึกษานิเทศก์	กรรมการ	
	5	นางเพ็ญศิริ ยาสิงห์ทอง	ศึกษานิเทศก์	กรรมการและเลขานุการ	
2	1	นายวรรณชัย บุสนาม	รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1	ประธานกรรมการ	ตำบลบ้านทุ่ม
	2	ว่าที่ ร.ต.เอกราช อุปศรี	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาไก่หนองเม็ก	กรรมการ	ตำบลแดงใหญ่
	3	นายจำเนียร วิจิตรจันทร์	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงน้อย	กรรมการ	ตำบลสาวะถี
	4	นางสาวชนกกาญจน์ ตูไธลา	ศึกษานิเทศก์	กรรมการและเลขานุการ	
3	1	นายวรรณชัย บุสนาม	รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1	ประธานกรรมการ	ตำบลศิลา
	2	นายชาญชัยสวัสดิ์ อีสระวงษ์	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนม่วง	กรรมการ	ตำบลโคกสี
	3	นายรัฐภูมิ อินทรมณี	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน	กรรมการ	ตำบลหนองตม
	4	นางสุดสงวน กลางการ	ศึกษานิเทศก์	กรรมการ	
	5	นางกชพร จันทนามศรี	ศึกษานิเทศก์	กรรมการและเลขานุการ	
4	1	นายรังสฤษฏ์ ณะภูมิชัย	รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1	ประธานกรรมการ	ตำบลพระลับ
	2	นายภานุพงศ์ นวลบุญมา	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย	กรรมการ	ตำบลบึงเนียม
	3	นายเจนณรงค์ วิธิตี	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์	กรรมการ	ตำบลเมืองเก่า
	4	นายเกียรติวิทย์ สุวรรณธรรมา	ศึกษานิเทศก์	กรรมการและเลขานุการ	
5	1	นายรังสฤษฏ์ ณะภูมิชัย	รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1	ประธานกรรมการ	ตำบลท่าพระ
	2	นายสุพจน์ กองทุน	ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ	กรรมการ	ตำบลดอนหัน
	3	นายศุภชัย ดวงอัน	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์	กรรมการ	ตำบลบ้านหว้า
	4	นายประสงค์ บุญมา	ศึกษานิเทศก์	กรรมการ	ตำบลดอนช้าง
	5	นางสาวพรชนก เหล่าเทพ	ศึกษานิเทศก์	กรรมการและเลขานุการ	
6	1	นายภูมิพัทธ์ เรืองแท้	ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1	ประธานกรรมการ	อนุบาลขอนแก่น
	2	นายนิเทศก์ แสงศรีเรือง	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร ช่วยปฏิบัติราชการโรงเรียนสนามบิน	กรรมการ	
	3	นายสมหวัง บุญสิทธิ์	ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ	กรรมการ	
	4	นายสมนึก อาจาจะศรี	รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น	กรรมการและเลขานุการ	

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา
 แนบท้ายคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ที่ 74 /2563 สั ง ัณ วั นที่ 12 มี ี นาคม พ.ศ. 2563

กลุ่มฯ	ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	
7	1	นายภูมิพัท เรืองแท้	ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1	ประธานกรรมการ	สนามบิน
	2	นายสุเวศย์ บวรพาณิชย์	ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น	กรรมการ	
	3	นายสมหวัง บุญสิทธิ์	ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ	กรรมการ	
	4	นายสมพงษ์ บุญนาม	รองผู้อำนวยการโรงเรียนสนามบิน	กรรมการและเลขานุการ	
8	1	นายศิริกุล นามศิริ	รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1	ประธานกรรมการ	ตำบลบ้านฝาง
	2	นายปรีชา นารีวิจิตร	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนตู	กรรมการ	ตำบลหนองบัว
	3	นายพรหมเมศวร์ ธรวิวัฒน์โกคิน	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกแต่	กรรมการ	ตำบลป่าหวายนั้ง
	4	นางสาวฉวีวรรณ แก้วหล่อน	ศึกษานิเทศก์	กรรมการและเลขานุการ	
9	1	นายศิริกุล นามศิริ	รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1	ประธานกรรมการ	ตำบลโนนฆ้อง
	2	นางเกษณี บำรุงบ้านทุ่ม	ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร	กรรมการ	ตำบลบ้านเหล่า
	3	นายชาญชัย เดชพละ	ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยหัววิทยาคม	กรรมการ	
	4	นายวรารัฐ ปัทมาพงษ์	ศึกษานิเทศก์	กรรมการและเลขานุการ	
10	1	นายเสด็จ ทะยะราช	รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1	ประธานกรรมการ	ตำบลพระยืน
	2	นายกิติกร ศิรินิกร	ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน	กรรมการ	ตำบลขามป้อม
	3	นายประมูล พรหมภรณ์	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนบ่อ	กรรมการ	ตำบลบ้านไต้
	4	นางสาวพงษ์ลัดดา รักณรงค์	ศึกษานิเทศก์	กรรมการและเลขานุการ	ตำบลพระบุ